

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกท่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา
โครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือบินโต” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๒๑๐๒ /WWW.abtnonkha.go.th

เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนในหน่วยงานให้ใช้ถุงผ้า ตะกร้า บินโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก

สร้างวินัย “ลดใช้ถุงพลาสติก” “ลดโลกร้อน” ก่อนสายเกินแก้

สาเหตุของปัญหาโลกร้อนล้วนมาจากกิจกรรมหรือฝีมือของมนุษย์ ที่ทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้มข้นขึ้นชั้นบรรยากาศมากเกินไป จนความร้อนจากพื้นโลกไม่สามารถสะท้อนออกนอกโลกได้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างรุนแรงไปทั่วโลก จำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษยชาติต้องร่วมกันลดการเผาผลาญเชื้อเพลิง และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยที่สุดสิ่งที่ใกล้ตัวและจับต้องได้อย่างชัดเจนของสาเหตุแห่งภาวะโลกร้อน คือ “ถุงพลาสติก” ที่ถูก ใช้ในการรองรับสินค้านานาชนิด ยิ่งมีการใช้ถุงพลาสติกมากเท่าไร ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ย่อมถูก ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้นเท่านั้น ตั้งแต่กระบวนการผลิต และทำลายไม่ว่าจะฝัง ซึ่งการย่อยสลายใช้ เวลานาน แต่หากทำลายโดยการเผาจะก่อให้เกิดสารพิษตามด้วยปัญหามลพิษ อีกเช่นกัน

โดยข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า แต่ละปีมีขยะพลาสติกและโฟมมากถึง ๒.๒ ล้านตัน หรือเฉลี่ย ๗,๐๐๐ ตันต่อวัน ในจำนวนนี้กว่า ๕,๓๐๐ ตัน หรือว่า ๘๐ % เป็นถุงพลาสติกที่ใช้เวลาในการย่อยสลายมากถึง ๔๕๐ ปี นอกจากนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ “ถุงพลาสติก” ถูกระบุถึงว่าในทุก ๆ ปี ผู้คนซื้อปิ้งซื้อของทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านใบต่อปี ซึ่งจะต้องใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า ๑,๐๐๐ ปี ถุงพลาสติก ๑.๖ ล้านใบ สามารถนำไปเรียงเป็นเส้นรอบวงโลกได้ ๑ รอบ ที่เดียวหรือทุก ๑ ตารางไมล์ จะพบถุงพลาสติก ๔๖,๐๐๐ ใบ ลอยอยู่ในมหาสมุทร ส่งผลให้แต่ละปีมีนกทะเลตาย ๑ ล้านตัว รวมทั้งสัตว์ทะเลอื่น ๆ อีกกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ไม่รวมปลาอีกนับไม่ถ้วน หรือเฉพาะถุงพลาสติกที่คนไทยใช้ใน ๑ ปี นั้น ถูกเปรียบเทียบกับหาก นำมาต่อกัน จะได้รับระยะทางเท่ากับเดินทางไปกลับดวงจันทร์ ๗ รอบเลยทีเดียว

ที่ผ่านมาองค์ภาครัฐและเอกชนต่างตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและมีการรณรงค์ “อด ละ เลิก” การใช้ถุงพลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง หากเป็นบรรดาห้างร้านค้าปลีก จะมีแคมเปญรณรงค์ “ใช้ถุงผ้า” สำหรับการซื้อปิ้งแทนการรับถุงพลาสติกซึ่งต้องยอมรับว่ายังเป็นเพียง “กระแส” และ “ตื่นตัว” เฉพาะในช่วง จัดกิจกรรมแคมเปญ หรือ เมื่อเกิดภัยพิบัติที่สะท้อนหรือตอกย้ำปัญหาเป็นครั้งคราวไป เริ่มต้นจากตัวเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปฏิเสธการรับถุงพลาสติก เริ่มต้นการใช้ถุงผ้าเป็น กิจวัตรประจำวันตั้งแต่นั้นนี้ ก็จะช่วยลดปริมาณขยะขยายวงกว้างของความพยายามในการลดโลกร้อนได้ไม่น้อยและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ ให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ทุกท่านในการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมทุกวันอังคารของสัปดาห์ ตลอดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียน มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๙๘๓๐๖ / -

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือบินโต

แจ้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกท่าน

กองสาธารณสุขฯ ได้จัดทำโครงการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือบินโต เนื่องจากปัญหาขยะมูลฝอย เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ และมีแนวโน้มที่มีปริมาณขยะมูลฝอย เพิ่มขึ้นทุกปี อันเนื่องมาจากการพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ สังคมและพฤติกรรมกรบริโภค ดังนั้น หากไม่เร่งการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นระบบตั้งแต่ต้น ทาง กลางทาง และปลายทาง อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อาจทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเพิ่มขึ้น และหากปล่อยไว้ให้เกิดการสะสมเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดการปล่อยมลพิษสู่ธรรมชาติ ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน รวมถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นใน ตัวบุคคลเกิดการรับรู้ เกิดความเข้าใจและมีการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับบุคคล คราวเรือน ชุมชน ก่อให้เกิดเป็นพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจในการนำไปสู่ การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงต้องมีกระบวนการนับตั้งแต่ การลดปริมาณขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิภาพ จึงต้องมีกระบวนการนับตั้งแต่การลด ปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง โดยอาศัยความร่วมมือและ จิตสำนึกอันดีจากประชาชนในฐานะที่เป็นผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยอันเป็นการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยตาม นโยบายรัฐบาลให้บังเกิดเป็นรูปธรรม อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาจับตาทบทวน เพื่อ ร่วมกันวางแผนกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะต้น ทาง โดยเริ่มต้นจากผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นแบบอย่างของคนในชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ จึงจัดทำโครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือบินโต” ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขึ้น (ต้นทาง) เพื่อ เป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางและส่งเสริมให้เกิด การบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนตามแนวทาง ของรัฐ ในการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอโทษทุกท่านให้ความร่วมมือในกิจกรรมดังกล่าวด้วยการ ปฏิบัติ ดังนี้

ผู้ชาย : เสื้อผ้าเงียงนางดำ และหิ้วตะกร้าหรือบิโนโต ทุกวันศุกร์

ผู้หญิง : นุ่งซิ่น เสื้อผ้าเงียงนางดำ หรือ นุ่งซิ่น เสื้อผ้าไทย (เน้นนุ่งซิ่นไม่ใช่ชุดผ้าครามหรือชุดผ้าไทย) ทุกวันศุกร์

หมายเหตุ : ขอให้ทุกท่านปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางพรรณณี เสรีอัจฉริยะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ